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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจาก สธ.ฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, theagendathai  ) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข 
อสม.มั่นคง สาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล NCDs พร้อมมอบเครื่องช่วยฟัง หวังยกระดับส่งเสริมสุขภาพ และเป็น
ประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้เยี่ยม
ชมนิทรรศการบูธคลินิกท้ัง 11 บูธ อาท คลินิกโรคอ้วน คลินิก NCDs คลินิกโรคไต คลินิกผ่าตัดนิ้วล็อค คลินิกบริการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ คลินิกสมุนไพร พร้อมกับพูดคุยทักทาย ถ่ายภาพร่วมกับ อสม. 

- 

คนไทย ห่างไกล NCDs ภายใต้วิถีเขตเมือง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง ) 
     -สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดงาน “คนไทย ห่างไกล NCDs ภายใต้วิถีเขตเมือง” ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล ถนนรัชดา กรุงเทพฯ 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น.ภายในงานพบกับการออกบูธนิทรรศการ และกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เขตเมือง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หรือรับชมผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง และเพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

ร่างพ.ร.บ. อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพนัธ์ ) 
     - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็น อสม. เนื่องจาก 
รัฐบาลโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ไปยังประธานกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 พร้อม
กันนี้ก็ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เอกสารหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น และแผนในการ
จัดทำกฎหมายลำดับรอง ดังนั้น จึงต้องติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกระบวนการประสานงานสภาผูแ้ทนฯที่เรียกกนั
ว่า วิปรัฐบาลที่จะประสานกับประธานสภาผู้แทนฯ เพื่อให้มีการบรรจุระเบียบวาระและการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ รวมทั้ง
วุฒิสภาต่อไป หากกฎหมายผ่านสภาฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ไม่ต้องอาศัยระเบียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอีก
ต่อไป โดยร่างกฎหมายนอกจากจะกำหนดสวัสดิการต่างๆ ยังปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็น อสม. โดยจะพยายามให้ร่างกฎหมายนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ทันภายในปี 2568  

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ต้ังทีมพิจารณาความเห็นแพทยสภาลงโทษ 3 หมอ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพตสต์,   ) เว็บไซต์ ( ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์,ไทยโพสต์, แนวหน้า, สำนัก
ข่าวอิศรา, pptvhd36, linetoday, amarintv, thebangkokinsight,  ) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงนามคำสั่ง สธ.ที่ 807/2568 วันที่ 15 พ.ค. 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ
ความเห็นสภานายกพิเศษเพื่อพิจารณา ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ระบุว่า สืบเนื่องจากปรากฏ

 

ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยขี้ขาดลงโทษผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมของคณะกรรมการแพทยสภา  
รมว.สธ. ในฐานะสภานายกพิเศษ จึงเห็นควรที ่จะแต่งตั ้งคณะบุคคลจำนวนหนึ ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าท่ีของสภานายกพิเศษต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รมว.สธ. จึงมีคำสั่งไว้แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอความเห็นสภานายก
พิเศษเพื่อพิจารณาตามมาตรา 25 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ ประธาน 2. นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาล
ศักดิ์ ท่ีปรึกษา 3. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล กรรมการ 4. นายพิทักษ์ ฉันทประยูร กรรมการ 5. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร กรรมการ 
6. นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ กรรมการ 7. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ กรรมการ 8. นายวชิระ ปากดีสี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คนท่ี 1  9. นายวิทยา พลสีลา เป็นกรรมการและเลขานุการ คนท่ี 2  10. นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร คนท่ี 3   
       คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 1. เสนอความเห็นต่อ รมว.สธ.ในฐานะสภานายกพิเศษพิจารณาดำเนินการตาม
มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และ 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สธ.เตือน 'ผู้แสวงบุญ' ร่วมพิธีฮัจย์ท่ีซาอุฯ ระวัง 'เมอร์ส' 
    สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก , จส.100, linetoday, thebangkokinsight, amarintv, 
thailandplus , hfocus) 
     -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เตือน 'ผู้แสวงบุญ' ร่วมพิธีฮัจย์ที่ซาอุฯ ระวัง 'เมอร์ส' หลังพบป่วย-เสียชีวิตแล้ว 2 ราย 
ทั้งนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ซาอุฯ ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2568 ซึ่งลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 6,603 คน 
และได้ทยอยเดินทางไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา สธ.ได้กำชับให้ทีมแพทย์ที่ส่งไปดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมระหว่าง
ประกอบพิธีให้ความรู้และเน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค คือ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสอูฐหรือเข้าไปสัมผั สฟาร์มสัตว์ 
รวมถึงการดื่มนมอูฐท่ีไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและไม่รับประทานเนื้ออูฐดิบหรือสุกๆ ดิบๆ 2.หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีที่มีการ
ระบาดโดยไม่จำเป็น รวมถึงการอยู่ในสถานที่แออัด และ 3.รักษาสุขอนามัย โดยหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์
เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัย และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ส่วนผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับ
มาถึงประเทศไทยแล้ว หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจะติดตามเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่องอีก 14 วัน เพื่อความปลอดภัย ระหว่างนี้ 
หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา 

 

โรคความดันโลหิตสูง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, tnn, linetoday ) 
     -นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันท่ี 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก 
(World Hypertension Day) ในปีนี้ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) ได้กำหนดประเด็นการ
รณรงค์ คือ "Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer : วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี 
ช่วยยืดชีวีให้ยืนยาว" มุ่งเน้นให้ประชาชนวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อน  ขณะที่ข้อมูลจากระบบรายงานของ สธ. ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 พบว่ามี
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรักษาเพียง 7.4 ล้านคน และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ยังควบคุมระดับความดันโลหิต
ไม่ได้มีมากถึง 3.5 ล้านคน ถึงแม้โรคความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการ  แต่หากไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมได้ในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ได้แก่ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด และโรคไตวาย
เรื้อรัง ส่งผลให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตได้ 
      ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง โดยเน้นย้ำการเลือกรับประทานอาหาร ลดการบริโภคโซเดียม พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนสังเกตเลข อย. บน
ผลิตภัณฑ์อาหาร อ่านฉลากโภชนาการ หรือสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในระดับที่เหมาะสม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard ) 
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     -เสนอบทความ ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขจากผลงานต่างๆ ที่น่าภาคภูมิใจในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การลด
อัตราการเสียชีวิตในเด็ก, การบุกเบิกการป้องกันเอชไอวี ไปจนถึงการออกกฎหมายควบคุมยาสูบท่ีเข้มงวดที่สุดในโลก ซึ่งประเทศ
ไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้ โรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นฆาตกรรายใหญ่ของประเทศไทย ยังไม่ได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งๆ ที่วิธีการ
และเครื่องมือในการจัดการนั้นมีพร้อม ขาดเพียงแต่การลงมือทำในทันที  ประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการควบคุม
ความดันโลหิตจากระดับปัจจุบันที่ร้อยละ 23 เป็นอย่างน้อยที่ร้อยละ 50 , สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยแนะนำการ
รักษาด้วยยาสูตรผสมซึ่งรวมยาสองชนิดเป็นยาเม็ดเดียว แม้ว่ายาเหล่านี้อาจมีราคาแพงกว่า แต่ประโยชน์ที่ได้รั บมีมากกว่า
ค่าใช้จ่าย ในลำดับต่อไป ประเทศไทยอาจพิจารณาส่งเสริมเครื่องปรุงท่ีมีโซเดียมต่ำซึ่งใช้โพแทสเซียมทดแทน ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วย
ลดความดันโลหิตในระดับประชากร ทั้งนี้ มาตรการด้านสาธารณสุขเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนปรับตัวสู่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูง     
ขยาย “หน่วยบริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล” 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, thailandplus, thaitodaynews, ) 
     -นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนดำเนินงานการขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เร่งขยาย “หน่วยบริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล” 
ให้ครบทุกจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางมา รพ. ลดค่าใช้จ่าย และความแออัด 

 

พัฒนาร่างกฎหมายอุ้มบุญ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thecoverage,thailandplus, linetoday) 
     -ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส, เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จากข้อกําหนดของกฎหมายสู่การปฏิบัติ ( IVF/IUI) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ยกระดับ
บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สถานพยาบาล 241 แห่งทั่วไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาร่างกฎหมายอุ้มบุญ 
ฉบับ 2 พัฒนาแนวทางการขอรับบริการเพื่อให้รองรับกลุ่มสมรสเท่าเทียม  ปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2559 ได้มีผลบังคับใช้มากว่า 9 ปี โดยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ กว่า 7 ,500 
ล้านบาท มีอัตราความสำเร็จในการให้บริการตั้งครรภ์ เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 52 มีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กว่า 20,000 รอบการ
รักษา และมีการผสมเทียม (IUI) กว่า 12,000 รอบการรักษา ซึ่งถือเป็นหลักฐานของความก้าวหน้า และความสำเร็จของการ
ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของไทย  

 

สายด่วน สปสช.1330 กด 17 กองทุน กปท. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus, thailandplus, thecoverage) 
     - นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สปสช.กล่าวว่า  
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลปฐมภมูิ
เชิงรุก และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมี อปท. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ  ปัจจุบันมี อปท. ร่วมจัดตั้ง กปท. แล้ว
จำนวน 7,760 แห่ง จาก อปท. ทั่วประเทศจำนวน 7,774 แห่ง  สปสช. จึงได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ ผ่าน สายด่วน 
สปสช. 1330 กด 17 และจะเริ ่มให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคมนี ้ ซึ่ งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงาน กปท. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมเสริมกับช่องทางสื่อสารออนไลน์เฟซบุ๊กกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น กปท. ที่
ให้บริการข้อมูลข่าวสารงานกองทุน กปท. ท่ีมีอยู่แล้ว 

- 

การรวมกองทุนสุขภาพ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     -เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับ “จอน อ๊ึงภากรณ์” อดีตเลขาธิการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร รวมถึง
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวางรากฐานและบุกเบิก “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “ระบบบัตรทอง 30 บาท” ซึ่งจากไปอย่าง
สงบเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 13 พ.ค. 2568 ที่ผ่านมา นายจอนได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือ “ระหว่างบรรทัด บันทึกประวัติศาสตร์ 
‘มหากาพย์บัตรทอง’ตอนหนึ่งว่า สิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาต่อไป อันดับแรกสุดคือการรวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้า
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กับกองทุนสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม ซึ่งนอกจากจะทำให้ระบบได้รับการพัฒนาแล้ว คุณภาพบริการก็จะได้รับการ
พัฒนาด้วยเช่นกัน อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถควบรวมกองทุนทั้ง 3 กองทุนเข้าด้วยกันได้ ก็คือกา รเมืองและการไม่มี
เจตจำนงทางการเมืองที่จะดำเนินการ  ปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้บทบาท
ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นท้ังผู้ให้บริการและผู้กำกับดูแล ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์” จอน ตั้งข้อสังเกตและ
เห็นด้วยว่า นับจากนี้ควรกำหนดบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขให้ชัด คือควรทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเพียงอย่างเดียว  จอน 
เสนอว่า ต้องทำให้องค์กรท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เก็บภาษีได้และสร้างโรงพยาบาลเป็นของตัวเองได้ คือควรโอนโรงพยาบาลของ
รัฐไปเป็นของท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารเดียวกันกับท่ีใช้ในหลายประเทศ 
ความก้าวหน้านักสาธารณสุข 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     -นายพัทธพล อักโข เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วย นายไพทูรย์ จิตเนาวรัตน์ และนายประจักษ ์จันทรเสนา 
กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) ได้เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้แทนในการหารือในครั้ง
นี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อปรึกษาหารือ 3 ประเด็น คือ การกำหนด
ตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" , การเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข "ระดับชำนาญการพิเศษ" ของ "สสอ. - ผอ.รพ.สต. - ผอ.สอน." ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสขุ เป็น"นักสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ" ช้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของก.พ. ส่วนเรื่องการกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งยังไม่คืบหน้า 

 

สถานการณ์สารพิษในแม่น้ำกก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์ 
     -สถานการณ์สารพิษในแม่น้ำกกเลวร้ายขึ้นทุกวัน เลวร้ายกว่าสารพิษที่ยังไม่หายไป คือท่าทีของรัฐบาลที่ยังคง “ไม่สนใจ” ไม่
แก้ปัญหานี้ในระดับ “รัฐต่อรัฐ” เสียที ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่ เชียงใหม่ -เชียงราย เป็นผู้สนับสนุนสำคัญของนักการเมืองที่มี
อำนาจในปัจจุบัน  เหนือแม่น้ำกกในฝั่งเมียนมา “ไม่ได้มีแค่เหมืองทอง” ตามที่เราเข้าใจในตอนแรก ล่าสุดมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไท
ใหญ่ (SHRF) เปิดเผยว่า เหมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็น “เหมืองขุดแร่แรร์เอิร์ธ” แร่หายาก ส่วนผสมสำคัญของแบตเตอร์รี่ ชิป
ประมวลผล AI และเทคโนโลยีในยุคนี้  ห่างแม่น้ำกกไม่ถึง 3 กิโลเมตร การทำเหมืองแร่แรร์เอิร์ธ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
สิ่งแวดล้อม มีบทเรียนให้เห็นแล้วทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งครอบครองแร่นี้กว่า 61% ของทั้งโลก 
     ปัญหาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำกก จึงจะใหญ่มากสำหรับประชาชนในพื้นที่ และแก้ยากมากที่สุดถ้าไทย ยังต้อง “เกรงใจ” ชาติ
มหาอำนาจเจ้าของทุนขุดเหมือง และมีสมการการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รัฐบาลไทยจะเลือกเงียบเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ทางการค้า หรือเลือกปกป้องชีวิตประชาชนในประเทศตัวเอง เมื่อไรกันท่ีจะหันกลับมามองปัญหาคนลุ่มน้ำกก 
คนเชียงใหม่เชียงราย ท่ีไม่เคยทิ้งนักการเมืองแกนนำรัฐบาลชุดนี้ไปไหนเลย 

 

'นวดไทย' สะท้อนผ่านไทยแลนด์ พาวิลเลียน เอ็กซ์โป 2025 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ 
     -เสนอบทความ การจัดแสดงไทยแลนด์ พาวิลเลียน ในมหกรรมการจัดงานแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ เอ็กซ์โป 2025 
โอซากา( Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan) ที่เกาะยูเมะชิมะ เมืองโอซากา ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 13 
เม.ย.- 13 ต.ค. 2568  หนึ่งในส่วนจัดแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวต่างชาติ คือ การให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส “รสนิ้ว
มือคนไทย”จากการ “นวดไทย” ซึ่งเดิมจะให้มีการวอล์กอิน(walk in) แต่จากการสื่อสารผ่านสื่อญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาสัมผสั
แล้ว สร้างการรับรู้ว่า “ต้องไปนวดที่ไทยแลนด์ พาวิลเลียน”  การบริหารจัดการจึงปรับเปลี่ยนเป็นการให้ “ลงทะเบียนล่วงหน้า” 
รับการนวดคนละ 15 นาที วันละ 3 รอบ  รอบละ 50 คน ภาพรวมให้บริการได้วันละ 150 คน เต็มทุกรอบทุกวัน  
     ส่วนการนวดไทย ทีญ่ี่ปุ่นนิยมใช้บริการมากขึ้น ช่วยรู้สึกดี ช่วยผ่อนคลาย ร้านเปิดทั้งของคนญี่ปุ่น คนไทย  สร้างรายได้สูง แต่
ยังขาดแคลนหมอนวดไทยจากเมืองไทย นอกจากนี้ การเปิดร้านนวดไทยในญี่ปุ่นต้องขออนุญาตได้เฉพาะนวดผ่อนคลายเท่านั้น 
คนไทยเปิดได้ แต่ไม่ง่าย ยังมีข้อจำกัดเรื่องวีซ่าและภาษา ขอรัฐเจรจาระหว่างประเทศเปิดวีซ่านำเข้าหมอนวดอาชีพจากไทย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ซูมซอกแซกสุดสัปดาห์ 
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     - "ศาลาไทย" ในงานเอ็กซ์โป 2025 ในสายตาของทีมงานซอกแซก  พบว่าส่วนที่เป็นไฮไลต์ที่สุดของ "ศาลาไทย" ก็คือการ
สร้างประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดระยะเวลาการจัดงาน กิจกรรมที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุดก็คือ "อาหารไทย" และ 
"การนวดไทย"   ซึง่จากตัวเลข ณ ปัจจุบันนับตั้งแต่วันท่ีเปิดงานเอ็กซ์โป 2025 จนถึงวันน้ีก็ประมาณหนึ่งเดือน "ศาลาไทย" มีผู้เขา้
ชมแล้วถึง 280,000 คน เฉลี่ยวันละ 9,000 กว่าคน น้องๆ ประเทศ "สหรัฐอเมริกา" ที่คนต้องมาแต่เช้าแล้ววิ่งแข่งกันเพ่ือมาต่อคิว 
ที่เฉลี่ยวันละ 10,000 กว่าคน นิดเดียว เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกห้าเดือนกับ 1,000,000 รอยยิ้มจากผู้มาเยือนศาลาไทยก็คงไม่
เกินจริง จากตัวเลขน้ีต้องมาลุ้นกันว่าท้ายที่สุดแล้ว "ศาลาไทย" จะติดอันดับ "ท็อปเทน" เป็นครั้งท่ี 4 ติดต่อกันหรือไม่ 
มลพิษสิ่งแวดล้อมทำคนทั่วโลก เสียชีวิต13ล้านคนต่อปี 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ 
     -เวทีสัมมนาวิชาการสาธารณะระดับชาติ "Environmental and Health Justice FORUM" ภายใต้ประเด็น "สิทธิ ความเป็น
ธรรม ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ พลเมืองไทย" จัดโดย สสส. ร่วมกับ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ( LDI) 
และศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษอากาศ (ศวอ.) จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 
      ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่
สำคัญในระดับโลกรวมทั้งในประเทศไทย จากผลการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในแต่ละปี มีประชากร
ทั ่วโลกเสียชีวิตอย่างน้อย 13 ล้านคน จากปัจจัยเสี ่ยงที ่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั ้งจากการอยู่อาศั ยหรือทำงาน ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงั NCD เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง และ
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ดังนั้น ถ้าสามารถดำเนินการลดมลพิษทางอากาศลงในระดับที่ปลอดภัย จะสามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคติดเชื้อระบบหายใจ 43% โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ 33% โรคหลอดเลือดหัวใจ 31% โรคหลอด
เลือดสมอง 25% และมะเร็งปอด 20% 

 

ภาษีความเค็ม 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ 
     -นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีความเค็ม เพื่อ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคต โดยมีแนวคิดจัดเก็บภาษีเป็นขั้นบันได เช่นเดียวกันกับภาษีความหวาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการพูดคุยกับทุกภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, ผู้ประกอบการ, อย., สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) , 
และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เพื่อให้มาตรการภาษีดำเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้ หากดูสถิติ
อาหารที่มีโซเดียมสูง อันดับแรก คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อันดับ 2 ขนมขบเคี้ยว และอันดับที่  3 คืออาหารแช่แข็ง ซึ่งกรมจะ
คัดเลือกสินค้าเป้าหมาย และกำหนดหลักเกณฑ์ปริมาณโซเดียม เพื่อใช้ในการพิจารณาโครงสร้างภาษี ซึ่งจะดูครอบคลุมถึงสินค้า
ประเภทใดมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพด้วย 

 

สร้างพ้ืนที่ปลอดบุหร่ี 100% ในสนามบิน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) 
     -ที่ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัด การแถลงข่าว เรื่อง 'สุวรรณภูมิ สนามบินสีเขียว : ความภาคภูมิใจ
ของชาวไทย' สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ในสนามบิน เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนและผู้ใช้บริการของสนามบินทุกคน
อย่างเท่าเทียม 
     ศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ นักวิชาการสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจเมื่ออาคารเทียบเครื่องบิน
รอง (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลจากองค์การ UNESCO ให้เป็น 1 ใน 6 สนามบินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี 
2567 และในระยะยาวสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยจะผลิตเชื ้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) และมีแผนการใช้พลังงานสะอาดโดยติดตั้งแผง
พลังงานจากดวงอาทิตย์ (Solar cell) ภายในท่าอากาศยาน    การเสนอขอทำห้องสูบบุหรี่ในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ นับเป็น
การทำให้สนามบินหนี่งในหกที่สวยที่สุดในโลกแปดเปื้อน ทำลายความภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับ เป็นอุปสรรคต่อการมุ่งสู่ท่า
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อากาศยานสีเขียว และเป็นการเจตนาจงใจที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมและอัตรายต่อประชาชนไทยและต่างประเทศ โดยอ้างว่ามี
ผู้โดยสาร 165 คนจากจำนวน 48 ล้านคน ระหว่างปี 2561-2567 เรียกร้องให้มีห้องสูบบุหรี่ในสนามบิน ดังนั้นเมื่อพิจารณาข้อมลู
เชิงประจักษ์อย่างรอบคอบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว จึงขอเรียกร้องให้คงความภาคภูมิใจของคน
ไทยต่อความเป็นสนามบินสีเขียวของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยต้องไม่สร้างห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารสนามบิน ซึ่งจะสร้างมลภาวะ
ต่อทั้งผู้สูบเองและผลกระทบจากบุหรี่มือสองและมือสามต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการของสนามบินที่ไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งเป็น
อันตรายอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด อีกทั้งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการมุ่งสู่
การเป็นสนามบินสีเขียวท่ีไม่ใส่ใจสุขภาพสิ่งแวดล้อมของผู้โดยสารทั่วโลกอีกด้วย 
แห่แอดมิชชัน "พยาบาล" สูงสุด 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ 
     -ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลสถิติการสมัครทีแคส ปีการศึกษา 2568 รอบ 3 แอดมิชชัน ซึ่งรับสมัคร
วันท่ี 6-12 พ.ค.ท่ีผ่านมา มีที่นั่งเปิดรับรอบ 3 จำนวน 153,926 ที่น่ัง มีผู้สมัคร 132,849 คน คิดเป็นร้อยละ 86.31 สาขาท่ีสมัคร
มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ 1.พยาบาลศาสตร์ 54,562 รายการ รวม 17,174 คน   2.นิติศาสตร์ 41,422 รายการ รวม 18,263 
คน  3.การบัญชี 39,778 รายการ รวม 18,351 คน 4.บริหารธุรกิจ 36,000 รายการ รวม 20,935 คน 5.อังกฤษ 31,956 รายการ 
รวม 14,051 คน 6.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30,473 รายการ รวม 16,130 คน 7.รัฐศาสตร์ 28,841 รายการ รวม 14,510 
คน 8.สาธารณสุข 23,913 รายการ รวม 12,248 คน 9.เศรษฐศาสตร์ 23,796 รายการ รวม 13,536 คน 10.การจัดการ 20,056 
รายการ รวม 14,077 คน โดย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับมากที่สุด 12,729 คน รองลงมา ม.ธรรมศาสตร์ รับ 6,827 คน และ ม.
มหาสารคาม รับ 6,791 คน. 

 

โรคโปลิโอระบาดในปาปัวนิวกินี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า) 
     - องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคโปลิโอระบาดในปาปัวนิวกินี และเรียกร้องให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีน "ทันที" หลัง
พบตัวอย่างไวรัสที ่ติดต่อได้ง่ายในเด็กสุขภาพดี 2 คน ระหว่างการคัดกรองตามปกติในเมืองลา เมืองชายฝั ่งทะเลทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

 

 


